

Gia Khánh gắn việc rèn luyện đảng viên với việc hoàn thành vụ sản xuất đông-xuân

Nguyễn Văn Đức

Bí thư huyện uỷ Gia Khánh

Mấy năm qua, huyện uỷ Gia Khánh đã chú ý chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm công tác đảng viên. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Gia Khánh đã có những chuyển biến tốt và đã được nâng cao hơn trước. Đội ngũ cốt cán ở cơ sở tương đối vững vàng, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Nhiều người ưu tú trong phong trào quần chúng đã được vào Đảng. Huyện uỷ chúng tôi cũng đã kiên trì đi sâu củng cố một số chi bộ kém. Một số đảng viên kém đã vươn lên thành đảng viên trung bình và khá. Đồng thời, chúng tôi đã đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách ra khỏi đảng viên. Số đông đảng viên đã tích cực tham gia lao động sản xuất tập thể và bước đầu có ý thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ý thức chăm lo xây dựng kinh tế tập thể. Những hiện tượng tham ô, hủ hoá, nhập nhằng tiền thóc của hợp tác xã đã bị đấu tranh, phê phán mạnh. Do đó, đã kịp thời nhấn chặn và hạn chế được những hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong cán bộ, đảng viên.

Qua thử thách trong cuộc chiến đấu gian khổ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và qua lao động sản xuất, tuyệt đại bộ phận đảng viên ở Gia Khánh đã tỏ ra trung thành, dũng cảm chịu đựng gian khổ dám hy sinh cho cách mạng. Đó là mặt ưu điểm, mặt cơ bản của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện chúng tôi.

Tuy vậy, chúng tôi thấy những kết quả đạt được đó vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, của việc nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay. Vì thế, phong trào quần chúng trong huyện vẫn chưa vươn lên mạnh mẽ, chưa thật đồng đều. Bên cạnh những đảng bộ, chi bộ đạt yêu cầu “bốn tốt”, vẫn còn một bộ phận tiến rất chậm. Chúng tôi chưa làm được nhiều trong việc giúp cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ văn

hoá, trình độ và năng lực quản lý kinh tế kỹ thuật sản xuất, năng lực công tác. Công tác phát triển Đảng cũng còn có hiện tượng hạ thấp tiêu chuẩn. Việc giải quyết một số đảng viên không đủ tư cách còn thiếu kịp thời và chưa kiên quyết, có lúc còn tỏ ra e dè, nể nang. Nên trong từng đảng bộ, từng chi bộ vẫn còn lại một số ít đảng viên quá kém. Một số đảng viên chưa thật sự tích cực và tự nguyện tham gia lao động sản xuất, còn “chạy quanh” hợp tác xã, chưa thật sự gương mẫu trong việc áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, v.v...

Bước sang năm 1970, căn cứ vào nhiệm vụ chung của cả nước, nhiệm vụ của tỉnh, đảng bộ Gia Khánh chúng tôi đã xác định nhiệm vụ cụ thể của mình, nhằm tạo ra được một phong trào lao động với năng suất lao động, hiệu suất công tác cao. Trước mắt, chúng tôi tập trung lực lượng vào việc đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất để giành vụ đông-xuân 1969-1970 thắng lợi.

Nhiệm vụ chính trị của đảng bộ chúng tôi rất nặng, công việc sản xuất lại đang gặp những khó khăn lớn về thời vụ. Nếu không tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên thì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi chủ trương mở đợt giáo dục tập trung nhằm nâng cao chất lượng đảng viên trên một số mặt, lấy đó làm động lực thúc đẩy việc hoàn thành mọi chỉ tiêu của vụ sản xuất đông - xuân này. Mặt khác, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục giáo dục, rèn luyện đảng viên trong thực tế lao động, sản xuất và công tác.

Chúng tôi cho rằng: Công tác đảng viên phải tiến hành một cách thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời gian, thì mới sâu sắc và thiết thực. Song, cần có những đợt phát động tập trung trong một thời gian nhất định, với một yêu cầu cụ thể để gây khí thế, tạo những bước chuyển biến mới nhằm hỗ trợ và làm cơ sở cho việc làm thường xuyên. Điều quan trọng bảo đảm kết hợp tốt là cấp uỷ phải chỉ đạo chặt chẽ, coi trọng việc kiểm tra, uốn nắn kịp thời những khuynh hướng lệch lạc; phải định ra được phương hướng, mục tiêu phấn đấu thật rõ, thật cụ thể cho từng đảng bộ, từng loại đảng viên. Có như vậy đợt giáo dục tập trung mới có chất lượng.

Lúc này, thời vụ sản xuất rất khẩn trương, có đồng chí lo rằng làm đợt rèn luyện đảng viên tập trung sẽ trở ngại đến sản xuất. Nhưng qua dân chủ bàn bạc kế hoạch tiến hành công tác đảng viên, nhất là kế hoạch gắn chặt công tác đảng viên với phong trào lao động sản xuất vụ đông - xuân, lại học tập được những kinh nghiệm của các đảng bộ bạn qua hội nghị bàn về công tác đảng viên do Ban tổ chức Trung ương Đảng triệu tập ở Ứng Hoà, chúng tôi càng nhất trí và quyết tâm làm đợt này. Chúng tôi xác định: *Đợt vận động tập trung lần này nhằm giúp đảng viên nâng cao một bước nhận thức về công tác củng cố và xây dựng Đảng thấy được vai trò, vị trí của mình trong phong trào quần chúng, để phấn đấu trở thành người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, hăng hái đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, trước mắt là hoàn thành thắng lợi vụ sản xuất đông - xuân 1969-1970.*

Yêu cầu cụ thể đối với đảng viên trong đợt này là: Phải gương mẫu trong lao động, làm đủ ngày đủ giờ quy định, có kỹ thuật, có năng suất cao và hướng dẫn quần chúng cùng làm; gương mẫu trong việc chấp hành các chính sách lương thực, thực phẩm, ruộng đất, phân phối; giữ nếp sống lành mạnh, không chèn chén, tham ô, lợi dụng tiền của hợp tác xã; tích cực học tập nâng cao trình độ quản lý hợp tác xã và văn hoá, cụ thể là mỗi năm phải học xong một lớp văn hoá, v.v...

Để có kinh nghiệm chỉ đạo mở rộng việc rèn luyện đảng viên trong toàn huyện, ban thường vụ huyện uỷ chúng tôi đã làm thí điểm ở đảng bộ xã Ninh Hoà. Chúng tôi tiến hành đợt vận động này theo ba bước. Trong bước một, chúng tôi đã lần lượt tổ chức nghiên cứu về ý nghĩa và mục đích của đợt vận động trong đảng bộ, trong Đoàn và gia đình đảng viên. Trong bước hai, các chi bộ mở hội nghị tự phê bình và phê bình, kết hợp với việc tổ chức động viên quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên; dựa trên cơ sở đó, các chi bộ tiến hành phân loại đảng viên; đồng thời hướng dẫn đảng viên và quần chúng bàn kỹ những điều nên làm, nên tránh. Và trong bước cuối cùng, các đảng bộ, chi bộ biểu dương những gương tốt, bàn biện pháp cụ thể phát huy ưu điểm sửa chữa khuyết điểm,

xử lý những đảng viên quá kém và đề ra yêu cầu cụ thể cho những đảng viên kém phần đấu trong một thời gian nhất định; kết hợp kiện toàn chi bộ, đảng bộ về mặt tổ chức.

Thấy đảng bộ Ninh Hoà làm công tác đảng viên có kết quả tốt ngay từ những ngày đầu, chúng tôi quyết định làm rộng ra các xã trong toàn huyện. Để biến quyết tâm của Huyện uỷ thành quyết tâm chung của toàn đảng bộ đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên, chúng tôi đã mở hội nghị bồi dưỡng về ý nghĩa, mục đích, nội dung và các biện pháp tiến hành đợt vận động cho các huyện uỷ viên, bí thư đảng uỷ cơ sở, bí thư chi bộ, phái viên huyện uỷ, cán bộ được trung tập đi làm công tác đảng viên, uỷ viên thường vụ đảng uỷ cơ sở phụ trách tổ chức, tuyên huấn...

Chúng tôi phát động một tuần lễ hành động đẩy mạnh sản xuất và sửa chữa những khuyết điểm mà quần chúng đã phát biểu trong đợt học tập Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp, nhằm gây một khí thế mới ngay từ đầu. Trong đó, chúng tôi chú ý giúp đỡ những nơi yếu, kém. Chúng tôi đã lựa chọn được 79 cán bộ có năng lực làm công tác đảng viên ở các cơ quan chung quanh huyện để giúp Huyện uỷ hướng dẫn và kiểm tra cơ sở làm công tác này.

Đi đôi với các công tác chuẩn bị trên, để sự chỉ đạo được chặt chẽ, ngoài việc phân công huyện uỷ viên phụ trách từng xã, tập thể huyện uỷ chúng tôi đã dành thời gian nghiên cứu duyệt phương hướng và kế hoạch hành động của từng đảng bộ. Chúng tôi nêu rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của từng đảng bộ, từng loại đảng viên giúp cho mỗi đảng bộ, mỗi loại đảng viên có phương hướng phấn đấu thực hiện bằng được những yêu cầu rèn luyện được đề ra trong đợt này. Chúng tôi cho rằng việc xác định được đúng đắn nhiệm vụ chính trị và phương hướng phấn đấu cách mạng của từng đảng bộ có ý nghĩa quyết định trực tiếp đối với việc phấn đấu, rèn luyện của đảng viên. Huyện uỷ phải giúp cơ sở làm tốt khâu này.

Đối với đảng viên, chúng tôi có những quy định cụ thể: Nơi nào trước đây đảng viên đã làm được 26 ngày công trong một tháng, thì đợt này yêu cầu làm đủ 26 ngày công, mỗi ngày phải làm đủ tám giờ và thêm năm đêm đi làm thuỷ lợi.

Trước đây đảng viên đã làm một sào bèo dâu, trong đợt này, ở những nơi có điều kiện phải làm hai hoặc ba sào, v.v... Đồng thời, trong đợt này, chúng tôi hướng dẫn các đảng bộ phải tập trung giải quyết tốt vấn đề đoàn kết, thanh toán các khoản tiền và thóc nợ hợp tác xã, sửa chữa việc lấn ruộng, lấn đất của tập thể, v.v... Nơi nào đã làm tốt những việc trên thì từng bước xây dựng các chế độ hội họp, học tập văn hoá, chính trị và kỹ thuật, nội quy lao động, v.v... Những mục tiêu và biện pháp rèn luyện trên đây được đề ra khá cụ thể, rõ ràng, giúp cho đảng viên tin tưởng, quyết tâm và thật sự tự giác thực hiện, tránh tình trạng gò ép, nêu kế hoạch chỉ tiêu một cách hình thức.

Đầu năm 1970, toàn đảng bộ Gia Khánh chúng tôi chính thức bước vào đợt vận động. Trong hơn một tháng làm tập trung, các đảng bộ đã giáo dục cho đảng viên và quần chúng về tình hình nhiệm vụ mới, kế hoạch Nhà nước năm 1970, về nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất đông - xuân của huyện, của từng xã. Từ đó, các đảng bộ bàn biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất và kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Nhờ đó, phương hướng phấn đấu của đảng viên đã gắn chặt vào mấy khâu sản xuất của vụ đông - xuân như: lao động và quản lý lao động, làm thuỷ lợi, phân bón, bèo dâu, v.v... Trong từng khâu, từng đảng viên làm gì và lãnh đạo quần chúng làm gì, đều được định rõ, có phương hướng và mục tiêu cụ thể.

Trong sinh hoạt chi bộ, ngoài việc bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 1970, trước mắt là vụ sản xuất đông - xuân, các nơi đã tiến hành tự phê bình và phê bình trong từng cán bộ đảng viên. Các chi bộ đã biểu dương những mặt tốt của đảng viên, nêu những thiếu sót chung và riêng của từng người, sau đó, bàn cách phấn đấu của từng đảng viên.

Tổ chức tự phê bình và phê bình tốt trong tổ chức đảng xong, các chi bộ hướng dẫn quần chúng phê bình ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Khác các lần trước, do được học kỹ tiêu chuẩn của từng loại đảng viên, được chuẩn bị kỹ về tinh thần trách nhiệm và thái độ đối với việc xây dựng cán bộ, đảng viên, nên lần này, quần chúng đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, nêu bật mặt tốt, nói rõ những

mặt chưa tốt của từng đảng viên. Có xã, sau khi phê bình, quần chúng đã có ý kiến với chi bộ trong việc phân loại đảng viên.

Trên cơ sở tự phê bình và phê bình tốt, lại được quần chúng góp ý kiến sâu sắc, chúng tôi hướng dẫn các đảng bộ tiến hành phân loại đảng viên. Trong việc phân loại, chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ việc động viên tinh thần tự nhận xét của đảng viên với việc tham gia nhiệt tình, thẳng thắn của tập thể đảng viên ở tổ đảng, chi bộ. Việc này đã giúp từng đảng viên thấy rõ chỗ mạnh chỗ yếu, những khuyết điểm cần phải sửa chữa để trở thành đảng viên tốt. Do đó, đã góp phần vào việc thúc đẩy đảng viên hăng hái phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ giao cho, quyết tâm sửa chữa những tư tưởng, những việc làm sai trước đây.

Ngoài việc tổ chức nhiều cuộc hội nghị chung để quần chúng tham gia xây dựng Đảng, các đảng bộ đã tổ chức những cuộc họp riêng cho từng loại đảng viên và quần chúng, như họp đội sản xuất, Đoàn thanh niên lao động, cán bộ ngoài Đảng, họp đảng viên già, đảng viên “bốn tốt”, họp gia đình đảng viên... để nói rõ trách nhiệm của họ trong việc giúp đảng viên phấn đấu.

Nhờ tiến hành tự phê bình và phê bình rộng rãi, sâu sắc, lại được quần chúng nhiệt tình tham gia ý kiến trong việc xếp loại đảng viên “bốn tốt” và chưa “bốn tốt”, nên đã thực hiện được phương châm: “Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn, giúp nhau cùng tiến bộ”. Thêm vào đó, do được học tập kỹ tiêu chuẩn, phân loại đại đoàn kết nên việc phân loại được chính xác hơn các kỳ trước. Tuyệt đại đa số đảng viên đều phấn khởi, kể cả những đảng viên chưa đạt “bốn tốt”.

Qua phân loại kỳ này, số đảng viên đạt “bốn tốt” là 33%, chưa đạt “bốn tốt” là 45%, đảng viên kém chiếm 8,3% và đảng viên quá kém chiếm 2,5%. Trong đó, có chi bộ (nơi cao nhất), số đảng viên đạt “bốn tốt” chiếm 70%, cũng có chi bộ (nơi thấp nhất) chỉ có 7% số đảng viên đạt “bốn tốt”. Toàn huyện có 14,3% số chi bộ đạt “bốn tốt”, 11% số chi bộ thuộc loại kém và quá kém.

Qua đợt vận động nâng cao chất lượng đảng viên kỳ này, nhìn chung, đội ngũ đảng viên của chúng tôi đã có chuyển biến tốt. Đại đa số đồng chí, nhất là số đồng chí chưa đạt “bốn tốt”, đã thấy được sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm

của đảng viên. Có đảng viên thuộc loại kém đã vươn lên rất nhanh. Sự chuyển biến đó biểu hiện ở chỗ: Có ý thức tham gia lao động và chăm lo công việc của tập thể; ý thức đi sâu vào khoa học, kỹ thuật; thật sự “bám ruộng, lội đồng, xông vào kỹ thuật”, làm tăng buổi, tăng giờ, đi sớm về muộn,... Cứ 10 ngày một lần, tổ đảng kiểm tra số ngày công của từng đảng viên. Tuyệt đại đa số cán bộ cốt cán, qua tự phê bình và phê bình lần này, đều đạt “bốn tốt”, vẫn giữ được sự tín nhiệm ở trong Đảng và trong quần chúng. Toàn huyện chỉ có một đảng uỷ viên và hai chi uỷ viên bị xếp vào loại kém. Nhiều tổ trưởng đảng trước đây công tác ở các ngành của xã và hợp tác xã, sau đợt vận động này, đều về trực tiếp làm đội trưởng, đội phó các đội sản xuất. Đến nay, huyện chúng tôi có 80% số tổ trưởng đảng tham gia ban chỉ huy đội sản xuất (trước đây mới có khoảng 40%).

Chúng tôi còn mở rộng việc quần chúng giới thiệu với chi bộ những người đủ điều kiện kết nạp vào Đảng và góp ý kiến về những đảng viên không còn đủ tư cách ở trong Đảng. Qua việc phê bình, nhận xét và giới thiệu của quần chúng số anh chị em này đã thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình để có phương hướng phấn đấu vào Đảng.

Quần chúng còn đề nghị việc xử lý đối với những đảng viên không đủ tư cách và tiêu chuẩn đảng viên, bị quần chúng chê trách. Tập thể Huyện uỷ chúng tôi mới xét và xử lý ít trường hợp thật nghiêm trọng, còn các trường hợp khác đang được tiếp tục nghiên cứu. Trong khi đó, chúng tôi vẫn nhắc nhở các tổ chức cơ sở đảng phải tận tình, tiếp tục giáo dục tạo mọi điều kiện để các đồng chí đó phấn đấu vươn lên. Cách làm trên giúp cho các đồng chí đó thấy rõ sự quan tâm giáo dục của Đảng, thấy được lòng thương yêu vô hạn của Đảng đối với mỗi đảng viên. Hầu hết những đảng viên có khuyết điểm đều có chuyển biến tốt. Cá biệt, có trường hợp cả gia đình đảng viên tự nguyện phấn đấu lập công để sửa chữa những khuyết điểm đã mắc trước đây. Thực tế trên cũng giúp cho Huyện uỷ chúng tôi thấy việc xử lý đảng viên phải hết sức thận trọng, khách quan, phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, phải tận tình giúp đỡ giáo dục đồng chí.

Đối với quần chúng, đây là một đợt giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, giúp quần chúng thấy được sâu sắc hơn quyết tâm của Đảng trong việc giáo dục, rèn luyện đảng viên, thấy được trách nhiệm và vinh dự của mỗi người trong việc tham gia xây dựng Đảng. Qua đợt này quần chúng rất phấn khởi. Đảng viên và quần chúng gắn bó với nhau chặt chẽ hơn.

Những chuyển biến mới của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến phong trào lao động sản xuất của quần chúng. Sản xuất vụ đông - xuân năm nay ở huyện chúng tôi có khí thế mới, có cách làm ăn mới. Cán bộ, đảng viên bám sát đồng ruộng, bám sát quần chúng, xung phong, gương mẫu hơn. Nhờ đó, năm nay huyện chúng tôi đã tổ chức và huy động được số lao động cao nhất so với bất cứ thời kỳ nào trước đây. Trước đây, chúng tôi thường có 15.000 lao động ra đồng làm việc, nay đã có 17.000 người đi làm, trong đó ngày cao nhất có tới 33.000/người tham gia (kể cả cán bộ, học sinh). Nhiều mặt kỹ thuật như làm bèo dậu, cấy thẳng hàng, v.v... đã đạt chất lượng cao hơn trước. Nhiều tổ thủy lợi trước đạt 5m³ một ngày công nay đã đưa lên 11m³ đến 12m³. Nhiều xã đã làm công tác thủy lợi khá hơn những năm trước đây. Việc phân phối lương thực trong hợp tác xã và làm nghĩa vụ lương thực cho Nhà nước được nhanh, gọn, tốt. Huyện chúng tôi đã hoàn thành 107% mức nghĩa vụ lương thực tỉnh giao. Trên 70% diện tích cấy lúa xuân được thả bèo dậu kín mặt ruộng. Nhìn chung, phong trào quần chúng trong huyện chúng tôi trên đà phát triển thuận lợi.

Về phần huyện uỷ, qua đợt này, chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, rèn luyện đảng viên với nhiệm vụ chính trị và phong trào quần chúng ở địa phương. Chúng tôi đã nắm được sâu và chắc hơn trước tình hình cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Vấn đề nổi bật trong thời gian qua là tập thể huyện uỷ đã làm công tác Đảng, các huyện uỷ viên đã hướng dẫn, kiểm tra công tác Đảng để thúc đẩy các mặt công tác ở nơi mình phụ trách. Các huyện uỷ viên và các cán bộ của huyện đã rút ra được những bài học tốt trong việc chỉ đạo xã, trong công tác giáo dục đảng viên.

Trên đà phấn khởi, chúng tôi đang tập trung sự lãnh đạo của đảng bộ huyện chúng tôi vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trước mắt của địa phương gắn chặt với thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. Với kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên, nhất là về mặt quản lý hợp tác xã, trình độ kỹ thuật, văn hoá; không ngừng phát huy phẩm chất, đạo đức của đảng viên; tiếp tục giải quyết đúng đắn, kịp thời số đảng viên yếu, kém hiện nay; tiến hành tốt đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh. Chúng tôi tin chắc nhiệm vụ công tác của huyện chúng tôi nhất định được đẩy mạnh và thực hiện thắng lợi.